

ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุระเบิดและเหตุวินาศกรรมในประเทศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

จังหวัดชายแดนภาคใต้

4 ก.พ.68 จ.นราธิวาส “พบเหตุระเบิดรถยนต์ตำรวจ สภ.ศรีสาคร”

เกิดเหตุรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสาคร ระเบิดขึ้น ขณะจอดอยู่บริเวณลานจอดรถของสถานีตำรวจภูธรศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยระเบิดเกิดขึ้นบริเวณท้ายกระบะของรถยนต์ ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบสวนทราบว่า คืบวันที่ 3 ก.พ.68 เจ้าหน้าที่เจ้าของรถยนต์ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดบริเวณที่จอดรถที่บ้านของตนเอง ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านอินอร์ ต.ศรีสาคร แล้วเข้าไปพักผ่อนในบ้าน กระทั่งเช้าวันที่ 4 ก.พ.68 เวลาประมาณ 07.30 น. ได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวออกจากบ้านไปส่งลูกที่โรงเรียนศรีสาครวิทยา และส่งภรรยาทำงานที่โรงพยาบาลศรีสาคร จากนั้นได้เข้าไปทำงานที่ สภ.ศรีสาคร โดยนำรถไปจอดไว้ที่ลานจอดรถของโรงพัก กระทั่งเวลาประมาณ 09.00 น. จึงได้เกิดระเบิดขึ้น ต่อมาตรวจสอบพบว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็ก น้ำหนัก 2 กก. จุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรล แต่ไม่มีสะเก็ดระเบิด คาดว่าคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องไปผูกไว้กับแฮชซีใกล้ซุ้มล้อบังโคลนด้านซ้าย ซึ่งอยู่ใต้ท้องรถ ก่อนสั่งจุดระเบิด

4 ก.พ.68 จ.นราธิวาส “เหตุระเบิดรถยนต์บริเวณลานจอดรถที่ว่าการอำเภอยี่งอ”

ช่วงเวลา 09.20 น. เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้รถยนต์ของปลัดอำเภองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ อ.ยี่งอ บริเวณลานจอดรถหน้าที่ว่าการอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส โดยเพลิงได้ลุกไหม้จนวนรถยนต์ได้รับความเสียหายทั้งคัน การสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ 1 วัน เจ้าของรถยนต์ได้ขับรถกลับบ้านตามปกติ โดยจอดไว้บริเวณลานจอดรถที่ไม่มีรั้วรอบขอบชิด เมื่อตื่นเช้าก็ขับรถมาทำงานตามปกติ โดยนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณลานจอดรถภายในที่ว่าการอำเภอ ผ่านไปไม่ถึง 10 นาที ได้เกิดเพลิงลุกไหม้รถยนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้รถยนต์เสียหายทั้งคัน จากการตรวจสอบพบว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็ก น้ำหนัก 2 กก. ซึ่งเป็นชนิดและขนาดเดียวกับที่ผูกใต้ท้องรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ศรีสาคร โดยคนร้ายได้นำระเบิดไปผูกหรือแปะไว้บริเวณใต้ท้องรถใกล้กับถังน้ำมันเชื้อเพลิง เมื่อระเบิดทำงานจึงทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ EOD ให้ข้อมูลว่าระเบิดที่คนร้ายที่ก่อเหตุทั้ง 2 จุด ใช้ระเบิดแสวงเครื่องไม่ใหญ่หรือหนักมาก ไม่ใส่เศษสะเก็ดระเบิด และจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรล ซึ่งจุดที่คนร้ายติดระเบิดมากับรถทั้ง 2 เหตุการณ์ ถ้าตรวจสอบตามปกติที่ใช้กระจกมองผ่านไปยังใต้รถ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบจะมองไม่เห็นวัตถุระเบิด คาดว่าการก่อเหตุของคนร้ายในครั้งนี้ใช้วิธีเมื่อเจ้าของรถยนต์จอดทิ้งไว้ จะแอบนำระเบิดไปผูกหรือแปะไว้ ซึ่งเจ้าของรถยนต์ไม่สามารถทราบได้ว่าตนเองถูกปองร้าย

6 ก.พ.68 จ.นราธิวาส “ระเบิดภายในโรงจอดรถเทศบาลตำบลรีอเสาะ”

เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในโรงจอดรถเทศบาลตำบลรีอเสาะ อ.รีอเสาะ จ.นราธิวาส แรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ รถยนต์ 2 คัน รถกระบะเข้า 1 คัน และรถยนต์อีก 1 ลำที่จอดอยู่ภายในอาคารที่จอดรถเทศบาลฯ ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากแรงระเบิดและเพลิงไหม้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียด พบว่าระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็ก น้ำหนักดินระเบิดประมาณ 5 กก. แต่ไม่พบตัวจุดระเบิด คาดว่าคนร้ายนำไปผูกติดไว้กับตัวรถกระบะเข้า

7 ก.พ.68 จ.นราธิวาส “ความคืบหน้าเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดรถกระบะเข้า 6 ล้อ”

จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดรถกระบะเข้า 6 ล้อ ในโรงจอดรถของสำนักงานเทศบาลตำบลรีอเสาะ อ.รีอเสาะ จ.นราธิวาส เมื่อ 6 ก.พ.68 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ที่ติดตั้งไว้บริเวณห้วมด้านหลังของอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรีอเสาะ พบว่า ในเวลา 12.24 น. ของวันที่ 6 ก.พ.68 ได้เกิดระเบิดขึ้นที่บริเวณถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถกระบะเข้า อาณาเขตของระเบิดทำให้ถังน้ำมันแตก และน้ำมันเชื้อเพลิงติดไฟ ส่งผลให้มีสะเก็ดไฟและเปลวไฟกระจายไปติดรถยนต์คันอื่น ๆ ทั้งนี้ มีรายงานว่าจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบภาพบุคคลที่คาดว่าคนร้าย เดินก้มหน้าเหมือนหลบกล้องและอาศัยความมืดลัดเลาะจากป่าข้างพาราหลังโรงจอดรถซึ่งไม่มีรั้วกั้น เดินเข้าไปข้างรถกระบะเข้า จากนั้นได้อาศัยความมืดเดินออกไปยังป่าข้างพาราด้านหลัง จึงคาดว่าบุคคลผู้นี้ น่าจะเป็นคนวางระเบิด

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าระเบิดที่คนร้ายใช้แตกต่างจากเหตุวางระเบิดที่ผูกติดใต้ท้องรถของตำรวจ สภ.ศรีสาคร และรถยนต์ของปลัดอำเภอเยื้อง เมื่อ 4 ก.พ.68 โดยระเบิดที่แขวนหรือแปะใต้ท้องรถทั้งสองคันเป็นแบบไม่มีสะเก็ดระเบิด แต่ระเบิดแสวงเครื่องที่ใช้โจมตีรถกระบะเข้าของเทศบาลตำบลรีอเสาะ มีสะเก็ดระเบิดเป็นลูกเหล็กกลม และมีน้ำหนักดินระเบิดมากกว่า คาดว่าคนร้ายต้องการทำลายทรัพย์สินของเทศบาล อย่างไรก็ตามก็ดีเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปแผนประทุษกรรมของคนร้าย เนื่องจากข้อมูลยังสับสน เพราะมีข้อมูลบางแหล่งระบุว่ารถกระบะเข้าเพิ่งออกจากอู่ซ่อม มีช่างขับไปส่งที่เทศบาลก่อนระเบิด

7 ก.พ.68 จ.ปัตตานี “วางระเบิดแสวงเครื่องโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 6 ราย”

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 “ปัตตานี-หาดใหญ่” ในพื้นที่ ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 6 ราย เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4 นาย และประชาชน 2 ราย จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายก่อเหตุโดยใช้ระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊ส ซ่อนไว้ในถังขยะข้างปั๊มชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และทำการจุดระเบิดในจังหวะที่รถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจขับผ่าน ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หนองจิก จะขับขึ้นรถจักรยานยนต์ผ่านทุกเช้า ในเวลาใกล้เคียงกัน

8 ก.พ.68 จ.นราธิวาส “คนร้ายดักยิงประชาชนบาดเจ็บ 2 ราย คาดเข้าใจผิดว่าเป็นสายข่าวให้ จนท.”

เกิดเหตุประชาชน 2 ราย ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ ในพื้นที่บ้านโต๊ะแนปา ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส จากการตรวจสอบพบว่า ผู้บาดเจ็บถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืน M16 ดักซุ่มยิงขณะขับซีเรียจักรยานยนต์กลับจากหาของป่า บริเวณรอยต่อระหว่างบ้านมือและห้กับบ้านโต๊ะแนปา ต.สาวอ อ.รือเสาะ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่า เป็นการกระทำของสมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจเข้าใจว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย เป็นสายข่าวที่คอยแจ้งความเคลื่อนไหวในพื้นที่ให้กับทางราชการ เนื่องจากในพื้นที่นี้เคยมีเจ้าหน้าที่และประชาชนถูกคนร้ายซุ่มยิงเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บมาหลายรายแล้ว

10 ก.พ.68 จ.ยะลา “ลอบยิงตำรวจ ตชด.ธารโต บาดเจ็บ 1 นาย ขณะออกลาดตระเวน”

เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ ตชด. สังกัดหมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4413 (มว.ฉก.ตชด.4413) ขณะออกลาดตระเวนในพื้นที่บ้านจาเราะแป ต.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา ทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ 1 นาย ภายหลังเกิดเหตุ หน่วยกำลังในพื้นที่รอยต่อ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจค้นรถต้องสงสัย และสกัดจับคนร้าย แต่ยังไม่พบตัว เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบ

11 ก.พ.68 จชต. “ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังระเบิดติดใต้ท้องรถเข้า-ออกสถานที่ราชการ”

จากเหตุระเบิดในลานจอดรถของ สภ.ศรีสาคร และที่ว่าการอำเภอเมือง จ.นราธิวาส เมื่อ 4 ก.พ.68 ทีมข่าวอิศราทำการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเข้าออกเมืองยะลา จำนวน 4 จุด เพื่อตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังระเบิดติดใต้ท้องรถ ประกอบด้วย 1) จุดตรวจสะเตง 2) จุดตรวจมลายูบางกอก 3) จุดตรวจท่าสาป และ 4) จุดตรวจขุนไว (ตลาดเก่า) ซึ่งจากการตรวจสอบดังกล่าวพบว่า เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเป็นพิเศษ ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ รวมถึงตัวบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ โดยจะเน้นไปที่ผู้ที่มีพฤติกรรมผิดสังเกต ส่วนอุปกรณ์ในการตรวจหาการติดระเบิดมากับใต้ท้องรถที่ผ่านเข้า-ออกจุดตรวจตัวเมืองยะลาทั้ง 4 แห่งนั้น เจ้าหน้าที่มีเพียงอุปกรณ์เป็นกระจกส่องใต้ท้องรถ ไม่พบการใช้ระบบสแกนใต้ท้องรถ สำหรับหน่วยงานราชการขนาดใหญ่ อาทิ ศาลากลางจังหวัดยะลา ศอ.บต. และ ศปก.ตร.สน. ใน จ.ยะลา และจุดตรวจทางเข้า กอ.รมน.ภาค 4 สน. ที่ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พบว่ามีการใช้ระบบ Under Vehicle Surveillance System (UVSS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่าในการตรวจสอบใต้ท้องรถ มีการจับภาพจากหลายมุมเพื่อให้การตรวจสอบละเอียดและแม่นยำขึ้น

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในพื้นที่ จชต. พบว่าบริเวณสถานที่ราชการมีการเพิ่มมาตรการป้องกันระเบิดอย่างเข้มงวดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริเวณด่านตรวจประชาชนในพื้นที่สาธารณะทั่วไปนั้นยังมีอุปกรณ์ไม่พร้อม

13 ก.พ.68 จ.นราธิวาส “คนร้ายขว้างระเบิดใส่ฐาน ชุด.มะนังตายอ”

เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลมะนังตายอ (ชุด.มะนังตายอ) บ้านมะนังกาหี ม.1 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส จากการตรวจสอบพบว่าคนร้าย 2 คน ขับซิ่งรถจักรยานยนต์เข้าไปใกล้ฐานแล้วขว้างระเบิดเข้าไปในพื้นที่ฐาน แรงระเบิดทำให้กระเบื้องหลังคา โรงแนอนแตก และรถกระบะของเจ้าหน้าที่ อส. ได้รับความเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สำหรับระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดขว้างแบบสังหาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายทำการเปลี่ยนจากระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์ มาใช้ระเบิดขว้างแบบมาตรฐาน เนื่องจากสะดวกในการพกพา แม่นยำ และ อานุภาพรุนแรงกว่า นอกจากนี้ เมื่อ 14 ก.พ.68 ยังพบเหตุการณ์ก่อวินในพื้นที อ.เทพา จ.สงขลา และ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยมีการพนัสนิสเปรย์ข้อความข่มขู่ อส. "เตือน อส.เลิกรับใช้รัฐสยาม" แขนงป้ายผ้า และวางวัตถุต้องสงสัยในหลายจุด เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบและปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัย เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่

15 ก.พ.68 จ.นราธิวาส “ระเบิดโซล่ย์บอมบ์ 2 จุด ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ผู้บาดเจ็บรวม 26 ราย”

เกิดเหตุระเบิดรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หรือโซล่ย์บอมบ์ สองวันติดต่อกันใน จ.นราธิวาส จุดแรกเกิดขึ้นเมื่อ 14 ก.พ.68 ที่กองร้อยอาสาสมัครกาดินแดน (อส.) อ.แว้ง ส่งผลให้โรงนอนของกองร้อยได้รับความเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย โดยระเบิดที่ใช้ก่อเหตุเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊ส หุงต้ม ขนาด 15 กก. น้ำหนักดินระเบิด 50 กก. จุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรล ต่อมาเมื่อ 15 ก.พ.68 เกิดเหตุระเบิดโซล่ย์บอมบ์อีกครั้ง บริเวณข้างกำแพงฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาสที่ 41 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ แรงระเบิดทำให้เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย จากการสอบสวนพบว่าคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่โจกรรมจากชาวบ้าน อ.จะแนะ ตั้งแต่ 29 ต.ค.67 มาก่อเหตุในช่วงวันหยุดราชการซึ่งมีกำลังพลประจำฐานน้อย โดยนำรถมาจอดแล้วกดจุดชนวนระเบิดภายใน 5 นาที และหลบหนีไป

19 ก.พ.68 จ.ปัตตานี “คนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ เสียชีวิต 2 นาย”

เกิดเหตุคนร้ายดักยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจ สภ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขณะขับซิ่งรถจักรยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ม.3 ต.ยะรัง ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 2 นาย ต่อมาตรวจสอบพบว่าคนร้ายจำนวน 4 คน ใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่บริเวณทางโค้ง และทำการชิงปืนของเจ้าหน้าที่หลบหนีไปด้วย ทั้งนี้ บริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนหลายประเภท ได้แก่ กระสุนปืน AK-47, M16, ปืนพกสั้น 9 มม. และ .22 ซึ่งจะนำไปตรวจสอบต่อไป เจ้าหน้าที่คาดว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

22 ก.พ.68 จ.ยะลา “ระเบิดหน้าร้านสะดวกซื้อบันนังสตา”

เกิดเหตุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจบริการ และชุดปฏิบัติการจู่โจม สภ.บันนังสตา ขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อใน อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนได้รับบาดเจ็บรวม 10 ราย เสียชีวิต 1 ราย สาเหตุในการก่อเหตุคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบที่หวังสร้างสถานการณ์ความปั่นป่วน ในวาระที่อดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กำลังจะลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน 23 ก.พ.68

23 ก.พ.68 จ.ยะลา “ระเบิดรถกระบะในท่าอากาศยานนราธิวาส ก่อนทักษิณเดินทางถึง”

เกิดเหตุระเบิดบริเวณรถกระบะซึ่งจอดอยู่ในท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด (EOD) ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่และรายงานไปยังไม่แน่ชัดว่าระเบิดถูกติดตั้งใต้ท้องรถเพื่อสร้างสถานการณ์หรือไม่ อนึ่ง เหตุการณ์ข้างต้นเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เครื่องบินของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนราธิวาส พร้อมด้วยนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

25 ก.พ. 68 จ.ปัตตานี “คนร้ายลอบวางระเบิดรถทหารพราน บาดเจ็บ 2 นาย”

เกิดเหตุระเบิดโจมตีรถกระบะเจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 2204 บนถนนในพื้นที่ ม.5 ต.เกาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย จากการสอบสวนทราบว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดปฏิบัติการอยู่ระหว่างเดินทางกลับฐานปฏิบัติการใน ต.เกาะมาวี อ.ยะรัง เมื่อรถขับผ่านจุดเกิดเหตุ คนร้ายได้ก่อกวนระเบิดที่ลอบวางไว้ริมถนน ทั้งนี้ สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่

26 ก.พ. 68 จ.ยะลา “ลอบยิงทหารพรานบันนังสตา บาดเจ็บสาหัส”

เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงใส่เจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดกองร้อยทหารพรานที่ 4108 ขณะออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยพื้นที่หน้ามัสยิดบาโงยือแร บ้านอูแบ ต.บาเจาะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทำให้อาสาสมัครทหารพราน ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 นาย

28 ก.พ. 68 จ.นราธิวาส "ระเบิดติดใต้ท้องรถดับเพลิงเทศบาลตำบลตันไทร"

เมื่อเวลา 16.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 ก.พ. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตันไทร พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดติดมากับถังน้ำมันของรถดับเพลิงที่จอดอยู่บริเวณสำนักงานเทศบาล อ.บาเจาะ การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องขนาดเล็ก ใช้รีโมทคอนโทรลในการจุดระเบิด โดยไม่มีสะเก็ดระเบิด เจ้าหน้าที่ใช้หุ่นยนต์บังคับเก็บกู้และทำลายวงจรระเบิดได้สำเร็จอย่างปลอดภัย

จากการสอบถาม เจ้าหน้าที่เทศบาลทราบว่า ก่อนหน้านี้รถดับเพลิงได้ไปเติมน้ำที่บ้านป้อมแปดแยะ ต.ปะลุกาสาเมาะ ห่างจากสำนักงานประมาณ 5 กิโลเมตร และพบวัตถุต้องสงสัยเมื่อกลับมาจอดที่สำนักงาน เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความปั่นป่วนในสถานที่ราชการ เนื่องจากระเบิดมีขนาดเล็ก และไม่มีสะเก็ดสังหาร.
